

**ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN CÁI RĂNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2010/CT-UBND

Cái Răng, ngày 06 tháng 10 năm 2010

CHỈ THỊ

Về việc kiện toàn tổ chức hoạt động hòa giải của Hội đồng Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai và Tổ hòa giải cơ sở

Hòa giải trong nhân dân là nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, nâng cao hiệu quả việc giải quyết những hành vi vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân, góp phần phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giảm bớt các vụ việc đơn thư khiếu nại đến cơ quan nhà nước cấp trên, xét xử tại Tòa án.

Căn cứ pháp lệnh về tổ chức hoạt động hòa giải cơ sở năm 1998 và Chỉ thị 11/2008/CT-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở; Quyết định số 86/2008/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ qui định về trình tự, thủ tục hòa giải cơ sở. Mỗi năm Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Phòng Tư pháp tổ chức mở lớp tập huấn hòa giải cơ sở nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho người làm công tác hòa giải đối với Hội đồng tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai các phường và Tổ hòa giải cơ sở trong toàn quận.

Thực tiễn những năm qua công tác hòa giải quận Cái Răng đã mang lại hiệu quả đáng kể. Kết quả hòa giải thành ngày một nâng lên, chất lượng tốt hơn, cụ thể năm 2008 tranh chấp trong nhân dân có 358 vụ đã đưa ra hòa giải thành 201 vụ. Năm 2009 có 366 vụ đã hòa giải thành 215 vụ, 06 tháng đầu năm 2010 có 170 vụ, hòa giải thành 98 vụ, tỉ lệ hòa giải thành nổi bật ở Tổ hòa giải cao hơn, đáng ghi nhận sau hòa giải ít có trường hợp khiếu nại lại, không có đơn thư vượt cấp, khiếu nại đông người trên địa bàn quận.

Kết quả trên đã chứng minh kết quả trong hòa giải việc giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong nhân dân góp phần phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đời sống người dân từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên qua theo dõi kiểm tra của cơ quan tư pháp và đánh giá nhận xét của Thanh tra thành phố Cần Thơ vừa qua cho thấy: